
sþ. 618. Fyrirspurn [335. mál]
til menntamálaráðherra um byggingarkostnað nýs útvarpshúss.

Frá Þórarni Sigurjónssyni.

1. Hver er heildarkostnaður orðinn nú við nýja útvarpshúsið?
2. Hvað er áætlað að heildarkostnaðurinn verði við húsið fullbúið?
3. Hvernig hefur byggingin verið fjármögnuð og hver er áætlun um lokafjármögnun?


